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ปริย เตชะมวลไววิทย์ 

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและส่งเสริมความรู้ผูล้งทุน 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

 
สัปดาห์ที่ผ่านมา ครบก าหนดการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎเกณฑ์รองรับ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งมีผู้แสดงความเห็นกันเข้ามาเป็นจ านวนมาก ทางช่องทางต่าง ๆ ทั้งทางอีเมล การเข้ามา
หารือโดยตรง และผ่าน Facebook Live ซึ่งมียอดผู้ติดตามถึง 2.5 หมื่น view และมีการให้ความเห็นผ่าน 
เฟซบุคมากกว่า 300 ข้อความ ถือเป็นประวัติศาสตร์ของ ก.ล.ต. เลยทีเดียว ตอนนี้ทางทีมงานก็เลยมีงานหนัก
ในการรวบรวมความเห็นที่มีหลากหลายเพื่อหาข้อสรุปเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งก็คาดว่า ประกาศ  
จะออกใช้ได้ภายในครึ่งหลังของเดือน มิ.ย. นี้  

การออกกฎเกณฑ์จะท าให้เกิดความชัดเจนต่อบรรดา start up และผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ก าลัง    
ใจจดใจจ่อว่า เกณฑ์จะเข้มมากน้อยเพียงใด ซึ่งการวางหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยาก เพราะเป็นเรื่องใหม่ 
และท่ีผ่านมา ก.ล.ต. ได้รับความเห็นจากสองขั้วที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง ขั้วหนึ่งไม่อยากให้ ก.ล.ต. เข้าไปเข้มงวด
มาก เพราะเห็นว่า คนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องในธุรกิจหรือลงทุนในเรื่องเหล่านี้รู้เรื่องดีอยู่แล้ว การมีกฎเกณฑ์
เยอะแยะจะเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการในด้านนี้เสียเปล่า ๆ และเป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าไปลงทุน ในขณะ
ที่อีกขัว้หนึ่งจะเป็นห่วงว่าจะมีพวกฉวยโอกาสใช้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปหลอกลวงหรือโกงประชาชนได้ง่าย 
จึงอยากเห็นเกณฑ์ท่ีเข้ม ๆ  

การท าให้ถูกใจทั้งสองด้านคงเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียว แต่อย่างน้อยยังมีข้อดีคือกฎเกณฑ์
เหล่านี้หากออกมาแล้วเข้มไปหรืออ่อนไป ก็สามารถน ามาทบทวนและปรับให้เหมาะสมได้ไม่ได้ยาก เพราะ 
พรก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เปิดช่องให้การออกกฎเกณฑ์รายละเอียดต่าง ๆ เป็นอ านาจ ก.ล.ต. 
แบบที่ ก.ล.ต. เพิ่งท า hearing ที่ผมกล่าวไปข้างต้นนี้  

สิ่งที่ยากและเป็นงานที่หนักของ ก.ล.ต. อีกด้านคือ การสื่อสารท าความเข้าใจกับประชาชนให้รู้ว่า การลงทุน 
ในสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ไม่ได้เหมาะสมกับทุกคน เพราะเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง    
เรียกได้ว่า ต้องเป็นระดับแฟนพันธุ์แท้เลยทีเดียว ไม่ใช่เรื่องที่ผู้ลงทุนหรือประชาชนทั่วไปควรจะเข้าไปลงทุน 
ทุกท่านคงทราบว่า พอพูดถึงธุรกิจ start up โดยทั่วไปคงพอเห็นภาพว่า มีความเสี่ยงสูง และยิ่งเป็น start up 
ที่จะใช้เทคโนโลยีที่ไม่เคยมีมาก่อน ก็คงจะยิ่งมีความเสี่ยงมากข้ึนไปอีก โอกาสที่จะส าเร็จนั้นพอมี แต่อาจจะไม่
ถึง 10% ก็เป็นได้ เท่ากับว่า กว่า 90% อาจจะล้มเหลว 

ดังนั้น หากคนที่จะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นแฟนพันธุ์แท้ที่มีความเข้าใจเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นอย่างดี    
ก็ไม่มีอะไรน่าห่วง แต่ในความเป็นจริง คงจะมีผู้ลงทุนที่ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้แต่อยากเข้าไปเสี่ยง เพราะมอง

สินทรัพยด์ิจิทัลตลาดของแฟนพนัธุ์แท้ 
                                                       (เผยแพร่ในคอลัมน์ รู้ทันลงทนุ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย ์ฉบับวันที ่4 มิถุนายน 2561) 
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โอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเป็นหลัก และยิ่งเห็นว่า ต่อไปนี้การท า ICO ต้องผ่านการอนุมัติของ ก.ล.ต.         
ก็อาจจะนึกว่า ยิ่งไม่เสี่ยง เพราะมี ก.ล.ต. ดูมาให้แล้วดังนั้นต้องส าเร็จแน่ ๆ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด        
อย่างสิ้นเชิง  

ผู้ลงทุนควรตระหนักว่า การก ากับดูแลจะช่วยลดความเสี่ยงได้เฉพาะบางส่วนเท่านั้น เช่น ป้องกันการ
หลอกลวง แต่ความเสี่ยงในด้านอื่น ๆ ก็ยังคงมีอยู่ เช่น ความเสี่ยงทางธุรกิจของกิจการ ความเสี่ยงจากราคา
สินทรัพย์ดิจิทัลที่ผันผวนและมีอัตราการข้ึนลงที่รวดเร็ว ตลอดจนความเสี่ยงจากการที่ระบบเก็บรักษา
สินทรัพย์ดิจิทัลอาจถูกแฮ็ค แนวทางท่ีท าได้ดีที่สุด คือ ศึกษาหาความรู้ให้เข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง    
ความเสี่ยงให้ดี หากไม่มีความรู้มากพอ ก็ควรหลีกเลี่ยงการลงทุน เพราะสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้เหมาะกับทุกคน  

สุดท้ายนี้ขออนุญาตฝากคุณผู้อ่านให้ช่วยกันเตือนเพื่อน ๆ หรือคนใกล้ชิด เพราะตอนนี้พบว่า มีผู้ฉวยโอกาส
เอาเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัล ไปใช้บังหน้าการท าแชร์ลูกโซ่  ดังนั้น ฝากบอกกันว่า หากถูกชักชวนให้ลงทุน ICO 
หรือคริปโตเคอร์เรนซี่ แล้วมีการอ้างผลตอบแทนสูงและการันตีไดทุ้กเดือน แถมยังมีโบนัสหากสามารถชวนคน
อ่ืน ๆ มาร่วมด้วย อย่างนี้ต้องระมัดระวังมาก ๆ อย่าเพ่ิงตัดสินใจลงทุน หากมีข้อสงสัยสามารถโทรมาสอบถาม 
ก.ล.ต. ที่ Help Center เบอร์1207 ก่อนครับ  
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